



“...ผู้หน้าที่ถือข่าว ควรสำนึกอยู่เสมอว่า งานที่ทำเป็นงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแม้แต่คำพูดง่ายๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงาน ที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสร้างด้วยความยากลำบากเป็นเวลานานได้...”
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชพิธีพระราชสมภพครบ ๘๖ พรรษา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร ร.๙ พระราชทานแก่ภริยาและสมาชิกวงดนตรี
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

จับทรงกระจำงฟ้า

www.chandra.ac.th

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านคีตราชนิพนธ์ “เล่าเรื่องพ่อผ่านบทเพลง” ที่จะเผยแพร่เรื่องราวบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า และพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีสู่สายตาคนรุ่นหลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ วงศ์ทองคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ กล่าวไว้ว่า คีตราชนิพนธ์ “เล่าเรื่องพ่อผ่านบทเพลง” นั้นมีแนวคิดมาจากที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใส่ใจพลสกนิกร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน

การตลาด จัด คีตราชนิพนธ์ น้อมรำลึกด้านอัจฉริยภาพทางดนตรี

ของประชาชนชาวไทย ทรงพระราชทานขวัญกำลังใจ แก่ประชาชนผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ อันแฝงไปด้วยปรัชญาการดำเนินชีวิตมากมายหลายบทเพลงทั้ง เพลงความฝันอันสูงสุด still on my mine แสงเทียน และอีกมากมาย

“สำหรับการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากจาก ผศ.ดร.ภาธร ศรีกานนท์ สมาชิกวง อ.ส. วันศุกร์ นักดนตรีของพระราชธา มาให้ความรู้ด้านพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระองค์ พร้อมทั้งแสดงบทเพลงที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น และกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ส่วนหนึ่งคือการสนับสนุนจาก สถาบัน เคพีเอ็น มิวสิคอะคาเดมี่ ที่มอบเงินสมทบทุนในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังประกาศหาผู้สนใจและนักศึกษาในการทดสอบเพื่อเป็นครูในสถาบันอีกด้วย” ผศ.สิทธิ กล่าว

ด้านนางสาวคณิชา คำฟู นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะคณะผู้ดำเนินงาน กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่คุ้มค่า

มาก ๆ ค่ะ ทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน เพราะการที่จะได้รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เป็นวงมาจัดแสดงแบบนี้หาดูยากมาก ยิ่งผู้ที่มาทำการแสดงล้วนมีความสามารถในด้านดนตรี และที่สำคัญยังเป็นเป็นลูกศิษย์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเล่าเรื่องการได้ทรงงานกับพระองค์ ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้ทราบข้อมูลเหล่านี้

“กิจกรรมนี้เป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง ที่สอนให้รู้ถึงการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักความเป็นผู้นำ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มากกว่าอาชีพที่ทำอยู่ รวมถึงเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีได้อีกด้วย” นางสาวคณิชา กล่าว

ทั้งนี้นักศึกษาหรือผู้สนใจในการสมัครทดสอบเป็นครูในสถาบัน เคพีเอ็น ๆ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟจ facebook : KPN Music Academy หรือ Instagram : KPN Music



เด่นในฉบับ

๘

“แคฟวิ่งเกมส์” ครั้งที่ ๑๕
สู้พี่ สู้ชนะ สู้ภัย น้ำใจนักกีฬา

เด็กเทคโนโลยีฯ สารสนเทศ ปล่อยของ จัด IT DAY ชู ร.๙ ต้นแบบเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จัด IT DAY 2017 ย้อนรากฐานไอที นำพระอัจฉริยภาพของในหลวง ร.๙ เป็นต้นแบบพร้อมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี สัมมนาเคล็ดลับก้าวสู่ถนนสาย Digital Marketing และเอาใจคอเกม จัดแข่งเกมพีฟากับแชมป์ระดับประเทศ ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ศกนี้

นายบุญญฤทธิ์ แก้ววิเชียร นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะประธานการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางด้านเทคโนโลยี และยังเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษา โดยใช้การบูรณาการความรู้มาปรับใช้ในการจัดงานครั้งนี้

“IT DAY 2017 ภายใต้ชื่องาน “Thai Tech Tree ต้นไม้แห่งเทคโนโลยี” ครั้งนี้ หมายถึงการ

เติบโตของเทคโนโลยี ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น มาจากรากฐานของเทคโนโลยีเก่า โดยถูกพัฒนาขึ้นตามยุคสมัย

ทั้งนี้ ได้นำพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นต้นแบบในการเติบโตของเทคโนโลยี พระองค์ทรงชื่นชอบในการถ่ายภาพ เราได้หยิบยกการถ่ายภาพด้วยกล้องในยุคสมัยนั้น และมีการเติบโตตามลำดับ จนมาสู่ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ทุกคนรู้ที่มาที่ไป และรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่จะเติบโตขึ้นไปในอนาคตที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมให้ร่วมถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่านลงบนกระดาษรูปใบโพธิ์ หลังเสร็จสิ้นงานจะรวบรวมถวายที่สำนักพระราชวังต่อไป” นายบุญญฤทธิ์ กล่าว

นายบุญญฤทธิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ

อีกมากมาย รวมไปถึงการจัดสัมมนาหัวข้อ “เคล็ดลับก้าวสู่ถนนสาย Digital Marketing” อีกด้วย

“ขณะนี้นักศึกษาได้หันมาขายของออนไลน์มากขึ้น แต่ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในการทำ การตลาดสื่อดิจิทัล จึงได้จัดการสัมมนาหัวข้อดังกล่าวขึ้น โดยมี นายพีรวิชญ์ แก้วเมือง เป็นผู้มาถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้นำไปปรับใช้ได้ ถูกหลักและถูกใจนักช้อป” นายบุญญฤทธิ์ กล่าว

นายบุญญฤทธิ์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากงานด้านวิชาการแล้ว ยังมีการแข่งขันเกมพีฟเอาใจคนรักเกมอีกด้วย โดยไฮไลท์จะอยู่ที่ผู้เข้าร่วมจะได้แข่งขันกับแชมป์อันดับ ๑ ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ ๕ ของโลก พร้อมกับให้ความรู้ ข้อคิดดี ๆ จากการแข่งขันเกม

“ผู้จัดงานหวังว่า ผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้ด้านวิชาการไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานตลอดจนปรับทัศนคติ มุมมองที่มีต่อเทคโนโลยี ที่ไม่ได้มีแต่ผลเสีย แต่ผลดีมีอยู่มากเช่นกัน อยู่ที่ที่จะนำไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นได้” นายบุญญฤทธิ์ กล่าว

BOOK in my mind

อธิบายให้เข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน ประวัติการคิดค้น ตลอดจนจนคอนเซปต์กว่าจะมาเป็นสูตรสำเร็จที่ใช้กันซึ่งความรู้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้และเข้าใจให้ทะลุปรุโปร่งเลยคะ

การอ่านหนังสือ ก็เหมือนการเติมอาหารให้สมองของเราเอง เสริมตรงนี้ เสริมตรงนั้น ตามความชอบของแต่ละคน แต่สำหรับเธอคนนี้ การอ่านของเธอเป็นการเติมอาหารสมองที่เข้มข้น เพื่อให้ก้าวไปไกลกับความฝันของเธอที่ต้องการเป็นแม่พิมพ์ของชาติ

“ไบหม่อน” นางสาวจิภาพร พักเชือก นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ.๕ ปี) คณะวิทยาศาสตร์ และยังคงควบตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา และประธานสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ เล่าให้ฟังถึงหนังสือที่เธอชอบอ่านเพื่อเติมเต็มอาหารสมองให้ตัวเธอว่า

“หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “แคลคูลัส” เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ แต่มีความพิเศษตรงที่เป็น ฉบับการ์ตูน เข้าใจได้ง่าย ทำให้เหมือนรู้สึกว่าคุณคณิตศาสตร์ที่เรา mong เป็นตัวเลขมากมาย ทั้งอนุพันธ์หรืออินทิเกรต เป็นเรื่องที่ยากขึ้น และไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องพวกนี้อีกต่อไป

หนังสือเล่มนี้ทำให้เรียนรู้สนุกและเข้าใจว่าเรียนไปทำไม เอาไปใช้อะไรได้บ้าง อธิบายให้เข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน ประวัติการคิดค้น ตลอดจนจนคอนเซปต์กว่าจะมาเป็นสูตรสำเร็จที่ใช้กัน ซึ่งความรู้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องรู้และเข้าใจให้ทะลุปรุโปร่งเลยคะ”

“ต้องบอกก่อนว่า หม่อนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ.๕ ปี) นั้นหมายความว่าหม่อนตั้งเป้าในการเป็นครูในอนาคต ด้วยความที่เราจะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์จึงค่อนข้างชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ซึ่งแคลคูลัสก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบ หม่อนยังต้องเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองเสมอ ๆ” ไบหม่อนสาวผู้หมั่นเติมอาหารสมอง เล่าถึงสาเหตุที่ทำให้เธอชอบตัวเลขและเติมความรู้ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา และเล่าต่ออีกว่า

“นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้ว บางครั้งหม่อนจะคลายเครียดด้วย หนังสือการ์ตูน



นิยาย แต่ก็ไม่ค่อยได้อ่านสักเท่าไร ก็ยังติดอยู่กับอาหารสมองในแนวของตัวเองเป็นหลักคะ”

“ในฐานะผู้นำนักศึกษา อยากจะบอกว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การค้นคว้า หรือการเดินทางไปที่ใดเราก็ต้องอาศัยการอ่าน เพื่อพัฒนาความคิด พัฒนาทักษะสมอง ทักษะการสื่อสาร เพราะก่อนที่เราจะพูด จะเขียน คำใดหนึ่งคำก็เกิดจากการอ่านทั้งนั้น ดังนั้นการอ่านหนังสือจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรา” ไบหม่อน ผ่าทึ่งท้ายถึงการอ่านหนังสือให้ได้ขบคิดกัน

He&She said

Social ช่วยคน หรือ สร้างเงิน!

สมัยนี้การใช้ Social Network ช่วยให้คน ๆ หนึ่ง สามารถก้าวกระโดดจากไม่มีเงินเลย จนกลายเป็นมีเงินล้านได้ เพียงชั่วข้ามคืน ด้วยความเป็นคนมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือ ชี้แจงสารของคนไทย ซึ่งก็มีให้เห็นบ่อย ๆ เช่น น้องว่าที่นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมหลังสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง จากกรณีดังกล่าว หนุ่มสาวชาวจันทร์เกษมเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันในเรื่องนี้ มาฟังกันดีกว่าคะ

นายเอกพล งานเถื่อน (กอไก่)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

โลก Social มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับ การช่วยเหลือและมีน้ำใจผ่านช่องทางนี้ ถือเป็นข้อดีขาดแต่เพียงความพอดี ด้วยการโอนเงินให้มากมายอย่างขาดสติ ทั้งที่จริง ๆ แล้วสังคมยังมีเด็กที่ด้อยโอกาสและทำความดีอยู่เต็มไปหมด ส่วนข้อเสียอาจทำให้มีการสร้างข่าวปลอมหรือมีฉ้อฉลหลอกลวงเอาเงินจากคนใจบุญเหล่านี้ โลก Social ไม่ผิดครับ สร้างขึ้นมาเพื่อเกิดประโยชน์ แต่อยู่ที่การใช้งานของคนเรามากกว่าที่มีอินเทอร์เน็ต มีเงิน มีน้ำใจ แต่ก็ควรมีความพอดีและสติควบคู่กันไปด้วยครับ

นางสาวพิชชาภา ทองรักษา (แพท)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาานฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การโพสต์หรือแชร์ข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งที่ดีในทางที่เป็นประโยชน์และใช้อย่างถูกต้อง เพราะเดี๋ยวนี้ Social กว้างกว่าที่คิด การที่เราช่วยแชร์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากให้กลับมาใช้ชีวิตที่ดีขึ้นจะต้องศึกษาก่อนว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะมีฉ้อฉลส่วนใหญ่ใช้สื่อ Social เป็นวิธีหลอกลวงการรับบริจาคเงินมาเป็นประโยชน์ของตัวเอง





ก้าวข้าม ข่วงมนวิทย์ฯ

ข้อมูลจาก : <http://www.kroobannok.com/>

คนไทยมีวิถุนิยมศิลป์ และทักษะทางศิลปะไม่แพ้ชาติใดในโลก ดูได้จากผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ช่างสิบหมู่ วัฒนาอาราม ภาพวาด สิ่งปลูกสร้าง เป็นที่ชื่นชมของผู้คนจากทั่วโลก

เราพบเห็นเด็กที่เก่งทางด้านศิลปะ ซึ่งเป็นการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ ผลงานด้านกราฟิกภาพได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย แต่ดูเหมือนว่า ยิ่งโตขึ้น ยิ่งไปโรงเรียนนานขึ้น ความสามารถด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ลดลง หรือว่าการศึกษาของเราทำลายพลังสร้างสรรค์เหล่านี้

วิชาการบอกว่า สมอช็อกชิวเป็นพลังสร้างสรรค์ ศิลปะ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การเห็นภาพสามมิติ การมีจินตนาการ ทักษะด้านดนตรี ควบคุมการทำงานของมือซ้าย สมอช็อกชิวเป็นการใช้เหตุผล การเขียน การอ่าน การใช้ภาษา ทักษะด้านตัวเลข ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคุมการทำงานของมือขวา

แต่สมอช็อกชิวทั้งสองด้านก็ไม่ได้ทำงานแบบแยกส่วน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และมีความซับซ้อนในระบบสมองโดยรวม ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ได้มาจากสมอช็อกชิวเท่านั้น คนที่มีสมอช็อกชิวด้านซ้ายดีก็มีความคิดสร้างสรรค์และผลงานดี ๆ ได้ถ้าหากได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมทั้งสองด้าน

“การพัฒนาอย่างเหมาะสม” ที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเรื่อง **“ความรู้”** ความเชื่อเดิมของไทยคือ ความรู้มีอยู่แล้ว (objective truth) มีคนไปค้นพบและเอามาบอกเราผ่านหนังสือ ตำรา ครูก็จะนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้ศิษย์ ศิษย์ก็เชื่อครู เชื่ออาจารย์ ทองจำความรู้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะคิดว่าท่องกันได้ จึงถ่ายทอดกันทางการบอกเล่าบอกต่อ

ความจริง ในสมัยโบราณก็มีการประยุกต์ของเก่า สร้างความรู้ใหม่ แต่ช้าและนานมากกว่าจะเกิดขึ้น พอ ๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไม่ได้รวดเร็วอย่างวันนี้

วิถีชีวิตของคนยุคนี้ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้เราเข้าสู่สังคมใหม่ แต่ยังคิดเหมือนเดิม เอาวิชาความรู้ตะวันตกมาใช้ก็คิดว่าของเขาดีแล้ว เอามาแบบท่องจำ ไม่ได้แยกแยะ ไม่ได้วิเคราะห์ วิจัย ไม่ได้คิดจะสร้างความรู้ใหม่หรือนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของตน

ถ้าจะเข้าใจที่มาของการพัฒนาแบบตะวันตกที่ครอบงำโลกวันนี้ ต้องย้อนกลับไป ๒,๕๐๐ ปีก่อนที่ชาวกรีกเริ่มตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับโลก เกี่ยวกับชีวิต พวกเขาหาคำตอบใหม่ที่แตกต่างจากเดิมที่มีคำตอบสำเร็จจากตำนานหรือเทพปกรณัม (mythology) นั่นคือกำเนิดของ **“ปรัชญา”** กำเนิดของ **“ความรู้ใหม่”**

ปรัชญากรีกสร้างรากฐานวิธีคิดให้ตะวันตกอยู่หลายร้อยปี ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเติบโตและมีบทบาทในวิถีชีวิต วิธีคิดของคนตะวันตก ซึ่งดูเหมือนจะกลับไปสู่ยุคกรีกโบราณที่มีคำตอบทุกอย่างที่ตำนาน คน “ยุโรป” ในยุคกลางมีคำตอบทุกอย่างจากพระคัมภีร์ไบเบิล

จนถึงศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕ ที่เริ่มมี **“การเกิดใหม่”** (Renaissance) ของความรู้ ยุคที่มีชื่อว่า **“ยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม”** เกิดมีการสร้างความรู้ใหม่ เกิดวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดประชาธิปไตยและการค้นพบใหม่ ๆ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน



หัวใจของการปฏิรูปหรือปฏิวัติทางสังคมในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกที่ครอบงำโลกทั้งหมดวันนี้ คือ การสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งมาจากกระบวนการตั้งคำถามใหม่ หาคำตอบใหม่ ถึงได้รู้ว่าโลกไม่ได้แบนแต่กลม ดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบโลก แต่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ และอื่น ๆ

ถึงมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างกาลิเลโอกับศาสนจักร ระหว่างทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน เพราะคริสต์ศาสนจักรในยุคนั้นที่อ้างว่ามีคำตอบทุกอย่างแล้วในพระคัมภีร์ไบเบิล คนไทยไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่ามีความเชื่อในวิธีคิดแบบโบราณว่า ความรู้มีอยู่แล้ว เพียงแต่เราไปเอามาถ่ายทอดให้เด็กนักเรียน แต่ในทางปฏิบัติเราก็ทำเช่นนั้น เรายังมีแต่ครูที่ **“สอน”** เราไม่มีครูที่ **“จัดกระบวนการเรียนรู้”** สถานศึกษาทั้งหลายจึง **“สอนมากแต่เรียนน้อย”** (ถึงพูดแบบแปลก ๆ ว่า ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แปลว่า เวลาเรียนไม่ได้รู้ ถ้าจะรู้ต้องไปปฏิบัติ ?) ทำให้เราได้นักเรียนที่ถนัดแต่ท่องจำ ไม่ถนัดในการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

การศึกษาแบบนี้กดทับศักยภาพที่แท้จริงของเด็กไว้ โตขึ้นมาก็คิดสร้างสรรค์ไม่เป็น คิดเป็นเหตุเป็นผลไม่เป็น ใช้ความรู้สึก ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ด้านหนึ่งคนไทยใจดีมีเมตตา ใจบุญสุนทาน แต่อีกด้านหนึ่งก็เหมือนคนที่เก็บกด ทะลุกลางปล้อง ระเบิดออกมาเป็นความรุนแรงไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ อย่างที่เป็นข่าวทุกวัน มีการตีกัน ฆ่ากัน เกิดอุบัติเหตุ และความรุนแรงสารพัดรูปแบบ รวมทั้งทางการเมือง

คนไทยมีวิถุนิยมศิลป์ที่สะท้อนให้เห็นพลังภายในอันยิ่งใหญ่ เป็นพลังของวิถุนิยมเสรี แต่ถ้าไม่มีการใช้เหตุผลไปด้วย ก็จะกลายเป็นคนไม่มีวินัย ไม่เคารพกฎกติกา ทำอะไรตามใจชอบ มั่งง่าย ประมาท แบบโศกนาฏกรรมทั้งหลายที่เป็นข่าวทุกวัน

วันนี้เด็กไทย ต้องรู้ไม่เพียงแต่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาไอที แต่ต้องเรียนรู้ภาษานามธรรม หรือ concept ต่าง ๆ (ความคิดรวบยอด มโนทัศน์) เพราะคอนเซ็ปต์เหล่านี้ คือ เครื่องมือในการคิด การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ การถกเถียง การตั้งคำถาม การหาคำตอบ การนำไปสู่การคิดใหม่ สร้างความรู้ใหม่ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ถ้าครุคิดเป็น รู้เรื่องการสร้างความรู้ใหม่ จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนรู้วิธีการเรียนรู้วิธีการหาข้อมูลซึ่งมีมากมายเต็มไปหมด รู้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นความรู้ การนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติและการตกผลึกทางปัญญา การศึกษาจะเปลี่ยน สังคมจะเปลี่ยน



“แคฟริ่งเกมส์” ครั้งที่ ๑๕

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย น้ำใจของนักกีฬา



| suwa



“กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮา-ไฮ ฮา-ไฮ” การออกกำลังกายและเล่นกีฬาไม่ได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนาบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญาอีกด้วย

จันทร์กระจ่างฟ้าสัปดาห์นี้จะพูดคุยกันถึงประเพณีกีฬาของมหาวิทยาลัย หรือเรียกอีกอย่างว่า การแข่งขันกีฬาเทา – เหลือง “แคฟริ่งเกมส์” ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งนับว่าเป็นการรวมพลังความสามัคคีของเหล่านักศึกษาในแต่ละ

คณะที่จะมาแสดงทักษะด้านกีฬา รวมทั้งบทสัมภาษณ์ดี ๆ ของนายกองค์การนักศึกษา เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันครั้งนี้

นางสาวจิภาพร พักเชือก นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะนายกองค์การนักศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้ เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ว่า “ทางองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๕ “แคฟริ่งเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ จัดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยห่างไกลยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะและยังมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ และร่วมกันทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัย”

“ในทุก ๆ ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย (แคฟริ่งเกมส์) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยเป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”

“ทางองค์การนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ในการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการของนักศึกษา ให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีของเหล่านักศึกษาในสถาบัน

กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หันมาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างพลานามัยร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี และแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๓๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตรีพวงนิก กองบรรณาธิการ : กานต์ ทรัพย์เสริมสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทร์มาลา, กักรพร นิกรดิถินชาติ, พุดมิ่งศ์ มั่นดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, สุพลา เฉลียวจิตตวนิช

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com



การส่งเสริมการกีฬาและ
บันทนาการของนักศึกษา ให้
นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ก่อให้เกิดความสามัคคี
ของเหล่านักศึกษาในสถาบันให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวม
ทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาควบคู่
กับการป้องกัน เพื่อลดปัญหา
การมั่วสุมของสิ่งเสพติดนำไป
สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริม
การเล่นกีฬาควบคู่กับการป้องกันปัญหาการ
มั่วสุมของสิ่งเสพติดนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
นางสาวจิภาพร เล่าถึงการหันมาใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และความสำคัญในการออก
กำลังกาย พร้อมเล่าต่อว่า

“มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน โดยเฉพาะ
การสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการกีฬา เนื่องจากการกีฬาเป็นกิจกรรมที่
สำคัญในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และสุขภาพ
ที่ดีต่อตัวนักศึกษา รวมทั้งยังเป็นการสร้าง
ความสามัคคี ความเป็นผู้มีน้ำใจ เป็นนักกีฬาใน
หมู่นักศึกษาเป็นการเสริมสร้างความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น” นางสาวจิภาพร พูดถึง
การสนับสนุนให้นักศึกษาหันมาออกกำลังกาย

“ปัจจุบันการจัดการศึกษามีหลากหลาย
รูปแบบ การกีฬาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้อง
ส่งเสริม ให้นักศึกษามีกิจกรรมระหว่างการเรียน

กีฬามีประโยชน์หลายด้านทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจโดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายที่แข็งแรง
พละนาถัยสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่
มั่นคง และสิ่งสำคัญคือก่อให้เกิดความสามัคคี
ระหว่างกัน และการกีฬายังเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่มุคณะ” นางสาว
จิภาพร เล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬา

“ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบ
ไปด้วย ๑๐ ชนิดกีฬา แบดมินตัน บิงปอง
เปตอง กรีฑา วอลเลย์บอล บาสเกตบอล
ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ แครีบอล และกีฬา
พื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวด
สแตนเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ ของแต่ละคณะ
ที่จะมาเพิ่มสีสันภายในกิจกรรม รวมทั้งพิธี
มอบรางวัลให้กับนักกีฬาทุกประเภท” นางสาว
จิภาพร บอกถึงชนิดกีฬาที่มีการลงแข่งขันในปีนี้

“กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หัน
มาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างพละนาถัย

ของร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอด
จนการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรม
ที่ดี และแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของ
นักศึกษาจันทร์เกษม” นางสาวจิภาพร เล่า
ถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬา และการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

“สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
จะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมายทั้งการ
ร่วมเชียร์เพื่อน ๆ ที่เป็นนักกีฬา ยังได้รับความ
สนุกสนาน สร้างปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาต่าง
คณะ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและประโยชน์ต่อส่วนรวม”

“นอกจากนี้การแข่งขันกีฬายังสอนให้รู้จัก
ความสามัคคี สอนให้รู้จักน้ำใจเป็นนักกีฬาให้
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้ นักศึกษาได้มีการพบปะ
สังสรรค์และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
รวมไปถึงการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนักศึกษาทุก
สาขาวิชา และคณะในรั้วจันทร์เกษมของเรา”
นางสาวจิภาพร เล่าทิ้งท้าย



งานวันวิทยาการจัดการ ปี ๒๕๖๐

“ววก. ๙ ตามรอยพ่อ”



ณ บริเวณคณะวิทยาการจัดการ และห้องประชุมจันทรังริต ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ที่ผ่านมา

โครงการจัดการศึกษา นักศึกษานานาชาติ จัดอบรมวัฒนธรรมไทย



ณ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง แลห้องประชุมพิณานจันทร์ ชั้น ๑๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ วันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ที่ผ่านมา



มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
CHANDRAKASEM
RAJABHAT
UNIVERSITY

เลือกในสิ่งที่ "ชอบ" เป็นในสิ่งที่ "ใช่" ก้าวไกลสู่มืออาชีพ

สมัครเรียน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
www.chandra.ac.th



โทร. ๐ ๒๙๔๓ ๕๘๐๐ || โทร. ๐ ๒๙๔๓ ๖๘๐๐

มจร
ICRU

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทพ.จันทรเกษม